

Trường Tiểu học Long Hậu - Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và tết cổ truyền của dân tộc xuân Giáp Thìn năm 2024

Hàng năm, khi tháng 1 lại về mang theo những cơn gió nhẹ, se lạnh của mùa đông thì thầy trò trường Tiểu học Long Hậu nói riêng và cả nước nói chung lại cùng nhau sưởi ấm bầu không khí này bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Nhà trường, thầy cô cùng với chính những học trò thân yêu của mình với tinh thần phấn đấu tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết tham gia các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và tết cổ truyền của dân tộc xuân Giáp Thìn năm 2024

Nhà trường đã phát động phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học và cuộc thi thiết kế giáo án e-learning với tập thể giáo viên trong nhà trường, nhận được sự tham gia nhiệt tình từ phía giáo viên toàn trường.



Hình 1,2,3: Giáo viên tham gia thi đồ dùng dạy học, tham gia thi Giáo án E-learning

Thực hiện theo kế hoạch các Hoạt động Mừng Đảng-Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của UBND huyện Cần Giuộc. Thầy Cô Trường TH Long Hậu tích cực tham gia Hội thi Thiết kế "Cánh thiệp đầu xuân" với Cánh thiệp "XUÂN GẮN KẾT



Hình 4,5,6: Thầy cô giáo trường ráp các chi tiết vào thiệp, hoàn thành sản phẩm.

Về phía học sinh, Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024. Trường Tiểu học Long Hậu đã tổ chức sinh hoạt hàng tuần theo chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng học tập theo phong cách Hồ Chí Minh". Thông qua hoạt động đã

giúp các em học sinh có thêm động lực, tinh thần tương thân tương ái, biết sẻ chia với các bạn cùng lớp, cùng trường, nhất là các bạn có những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; xây dựng cho các em tinh thần tự học, rèn luyện những đức tính tốt, tinh thần đoàn kết và làm theo 05 điều Bác Hồ dạy; qua đó tiếp tục làm tốt công tác giáo dục của tổ chức Đội đối với các em đội viên. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em đội viên, phát huy tính sáng tạo, học tập, rèn luyện kỹ năng, rèn luyện sức khỏe và nâng cao tinh thần ham đọc sách cho các em.

Vào tiết Sinh hoạt dưới cờ ngày 08/01/2024. Nhà trường tổ chức trao mũ Bảo hiểm cho học sinh lớp Một do Công ty Hôn đa Việt Nam tài trợ.



Hình 7, 8. Học sinh tham gia kể chuyện dưới cờ, Học sinh lớp Một nhận mũ bảo hiểm.

Ngày 31/1/2024, nhằm thực hiện tốt phong trào Tết nhân ái xuân Giáp Thìn 2024, Công đoàn trường phối hợp cùng với Ban Giám Hiệu nhà trường tiểu học Long Hậu đã phát quà 36 phần quà cho Nhân viên, giáo viên trường nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để nhân viên, giáo viên trường được vui xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.



Hình 9, 10. Cán bộ-Giáo viên-Nhân viên Trường Tiểu Học Long Hậu nhận quà tết.

Hòa trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm. Thầy và trò của trường Tiểu học Long Hậu cùng nhau chuẩn bị trang trí đón xuân. Trong không khí vui tươi và ấm áp. Những tiếng nói cười của thầy và trò là những chia sẻ, những động lực giúp cho tập thể lại gần nhau hơn. Thầy trò cùng nhau thể hiện và sáng tạo.



Những hình ảnh ấy ngày hôm nay sẽ để lại trong lòng mỗi người một kỷ niệm mãi không quên. Kính chúc CB-GV-NV Trường Tiểu Học Long Hậu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt luôn đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Mãi là một tập thể vững mạnh./.

Tác giả: Nhiêu Thị Anh Đào- GV trường TH Long Hậu